

THIỆN LƯƠNG CÓ PHẢI CON ĐƯỜNG BẠN CHỌN?



*Thiện lương
có phải
con đường
bạn chọn?*



Thiện lương hay đạo đức chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng cho cuộc đời ta, hãy chọn và sống đúng như vậy...

Tác giả: **Tuệ Đăng** - Học viện Phật giáo Việt Nam

Một người có thể có rất nhiều bạn bè, nhưng khi ta không có tiền bạc thì họ sẵn sàng quay lưng. Cuộc đời cho bạn cả niềm vui và nước mắt. Khi bạn thành công thì ai cũng xem bạn là vị

cứu tinh, người bạn cùng chí hướng. Nhưng khi trong tay bạn không có gì, thì họ xem bạn là thứ giẻ rách không đáng một xu.



Ảnh: St

Này bạn! Hãy nhớ bạn thì ít mà bè thì nhiều. Hãy sống đúng với cái tâm chân thật, thiện lương. Để khi nhắm mắt xuôi tay, với hai bàn tay trắng thì bạn không thấy hổ thẹn với mình, với người. Nhân gian muôn vàn chuyện vui, chuyện sầu. Ta là ta, họ là họ, có cần phải lệ thuộc quá nhiều vào họ. Hãy sống với đạo đức, chính khi ấy bạn mới thật sự người con được ba mẹ bạn mong đợi.

Danh mà chi, lợi mà chi

Xuân thu chưa biết ta là ai

Hạ về đông tàn năm mộ tro trên đất.

Nén nhang trầm thắp đưa người quá cố.

Tuổi trẻ bao dung cho muôn người,

Mất đi để lại cho muôn người lòng biết ơn.

Hãy nhớ sống trên đời luôn có lý do cả, có thể họ khen bạn ngày nay, nhưng mai kia chắc gì họ nhớ đến bạn.

Có thể mai họ chê bạn, nhưng bạn hãy nỗ lực và cố gắng, khi bạn thành công thì họ sẽ phải nhìn nhận lại sự việc đã qua. Quá khứ không cần nhớ, hãy sống ở hiện tại, vì hiện tại sẽ trở

thành quá khứ của ngày mai.

Bạn là bạn, và không phải là ai khác. Mọi nhân duyên thiện lành bạn đang làm, đang hướng đến là con đường của người có đạo đức. Cho nên, hãy chọn thiện lương làm điểm tựa cho cuộc đời và chí hướng của bạn.

Cha và mẹ, hai đấng sinh thành có sống mãi với bạn được đâu, biết rằng chính ba mẹ là người luôn kề bên bạn và theo dõi từng bước chân của bạn. Cha và mẹ luôn sẵn sàng nâng gót khi bạn gặp khó khăn, luôn hướng dẫn những điều tốt đẹp cho bạn. Nhưng đừng quay lưng lại với hai **đấng sinh thành**. Thành công hay thất bại đều về với cha và mẹ.



*Thiện lương
có phải
con đường
bạn chọn?*

Buồn, vui, âu sầu, gục ngã hay không có tiền hỷ về bên ba mẹ bạn, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn mà không cần điều kiện gì cả. Mai kia, chính bạn già đi, con bạn sẽ hướng về bên bạn, hãy làm người thiện lương từ bây giờ, để khi bạn có con cái thì những bài học buổi ban sơ sẽ giúp bạn biết làm gì cho con của mình.

Có khi bạn bè bạn cũng là người tốt, nhưng thiện lương hay không thì do chính bạn mới hiểu họ. Không ai khác, bạn bè mà sẻ chia cho nhau, dìu nhau qua khó khăn thì đó là bạn tốt. Nhưng cũng có khi, bạn tốt với họ nhưng rồi bản thân mình bị phản bội, bị chơi xấu, nhưng bạn vẫn bao dung tất cả với những gì họ làm và chọn cách rời xa họ trong im lặng.

Im lặng không phải là ngu, là không hiểu chuyện và đại dột, mà im lặng để bạn hiểu mình cần làm những gì phù hợp, để những kỉ niệm về tình bạn sẽ tốt hơn. Sau này họ già đi, họ nhớ lại quá khứ, ta đã từng có người bạn hiền lành, tốt tính ta lại không trân trọng, giờ đây, ở tuổi xế chiều người bạn ấy có khỏe không, có bình an không là những câu hỏi trong đầu họ xuất hiện, và họ ân hận, nhưng đã quá muộn màng.

Có thể nói thiện lương hay đạo đức chính là món ăn tinh thần nuôi dưỡng cho cuộc đời ta, hãy chọn và sống đúng như vậy. Cha mẹ bạn là người thiện lương nên đã dạy lại cho con mình bài học vỡ lòng khi bước ra đời, có kiến thức sâu hơn để va chạm ta không bị bỡ ngỡ. Thiện là con đường đưa đến cho bạn muôn vàn thành công, lương chính là điều tốt bạn cần gặt hái và sống với nó.

Tóm lại, hãy chọn con đường tốt, cao đẹp, an yên mà đi, để khi ta già đi, có con cháu ta dạy cho nó những bài học thiện lương.

Tác giả: **Tuệ Đăng** - Học viên Khoa Đào tạo Từ xa - Học viện Phật giáo Việt Nam

Tịnh Xá Ngọc Thiên, Phường 3 Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.